

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
ฉบับวันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566

พณ.ลดราคาทันที 1.5 แสนรายการ กลุ่มสินค้าและบริการ ช่วยลดภาระ 3 พันล้าน



“ภูมิธรรม” ผนึกกำลังผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ห้างโมเดิร์นเทรด ห้างท้องถิ่น ผู้ให้บริการ แพลตฟอร์ม รวม 288 ราย ปรับลดราคาสินค้าและบริการพร้อมกันทั้งประเทศ รวม 151,676 รายการ แคมเปญโค้ดส่วนลดซื้อสินค้าออนไลน์ได้กว่า 1 ล้านรายการ ลดแรงสูงสุด 87 เปอร์เซ็นต์ ดีเดย์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รัฐบาลประกาศลดราคาสินค้าเพื่อช่วยลดรายจ่ายของประชาชนแล้ว โดยเมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick Win) ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส โดยดึงผู้ประกอบการ 288 ราย ประกอบด้วย ผู้ผลิตสินค้า ของกินของใช้ จำเป็น รวม 88 ราย ผู้จำหน่าย ทั้งห้างโมเดิร์นเทรด ห้างท้องถิ่น และห้างขายอุปกรณ์ตกแต่ง บ้านและอุปกรณ์ช่าง รวม 83 ราย ผู้ให้บริการ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์บริการรถยนต์และบริษัทขนส่งสินค้า/พัสดุ รวม 110 ราย แพลตฟอร์ม 7 ราย ปรับลดราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ้น 151,676 รายการ และแต่ละแพลตฟอร์มแจกโค้ดส่วนลดใช้สั่งอาหารและซื้อสินค้าออนไลน์ รวม 1,012,000 รายการ เริ่มตั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กลุ่มสินค้าที่ลดราคา แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น อาหารสำเร็จรูป ข้าวสาร ซอสปรุงรส และเครื่องดื่ม รวม 3,058 รายการ ลดสูงสุด 87% หมวดของใช้ จำเป็น เช่น ของใช้ประจำวัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้าน-อุปกรณ์ช่าง ยาและเวชภัณฑ์ รวม 8,290 รายการ ลดสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์ และหมวดปัจจัยการเกษตร ทั้งปุ๋ย เคมีเกษตร และอาหารสัตว์ 198 รายการ ลดสูงสุด 40 เปอร์เซ็นต์ สำหรับกลุ่มบริการ แบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดบริการทางการแพทย์ 140,000 รายการ ลดสูงสุด 20 เปอร์เซ็นต์ หมวดบริการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ 123 รายการ ลดสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ และหมวดบริหารขนส่งสินค้า/พัสดุ 7 รายการ ลดสูงสุด 69 เปอร์เซ็นต์

“ขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกรายที่ออกมาประกาศปรับลดราคาสินค้าและบริการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท ยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงปลายปี ที่สำคัญช่วยสร้างสมดุลให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ในลักษณะ Win-win ทั้งประชาชนผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ประกอบการไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่” นายภูมิธรรมกล่าว

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ แนวหน้า
ฉบับวันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566

‘พาณิชย์’ประกาศ ปรึบลดราคาสินค้า กว่า 1.5 แสนรายการ ยาวไปถึงสิ้นปี 2566

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้ประกอบการ 288 ราย ปรึบลดราคาสินค้า 3 กลุ่ม รวม 151,676 รายการ ลดสูงสุด 87% ไปจนถึงสิ้นปี 2566 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน และกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับภาคเอกชน ทั้งหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ว่า ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ลดราคาสินค้า เพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชน หลังจากรัฐบาลได้ลดต้นทุน เช่น ค่าไฟฟ้า และน้ำมันดีเซลให้แล้ว ซึ่งภาคเอกชนยินดีให้ความร่วมมือ โดยจะมีทั้งการจัดมหกรรมธงฟ้าขายสินค้าราคาประหยัด การจัดรถเคลื่อนที่ขายสินค้าตามจุดต่างๆทั่วประเทศ การเปิดจุดขายสินค้าราคาถูก และการลดราคาสินค้าที่ขายในห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ห้างท้องถิ่นต่างๆ ร้านสะดวกซื้อ พร้อมกันทั่วประเทศ ครอบคลุมกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค บริการ และการค้าออนไลน์

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ 288 ราย ลดราคาสินค้า 3 กลุ่ม รวม 151,676 รายการ ลดสูงสุด 87% ตั้งแต่วันที่ (1 ตุลาคม) จนถึง 31 ธันวาคม 2566 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ตามหลักความสมดุล คือ ต้องเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อยู่ได้ทุกคน ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

สำหรับโครงการลดราคาครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มสินค้า 11,546 รายการ ลดสูงสุด 87% หมวดอาหาร ลดสูงสุด 87% หมวดข้าวสาร ลดสูงสุด 50% หมวดเครื่องดื่ม ลดสูงสุด 58% หมวดซอฟต์แวร์ ลดสูงสุด 50% หมวดของใช้ประจำวัน ลดสูงสุด 69% หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ลดสูงสุด 74% หมวดของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์ช่าง ลดสูงสุด 80% หมวดยา ลดสูงสุด 66% หมวดเคมีเกษตร ลดสูงสุด 40% หมวดปุ๋ย ลดสูงสุด 8% หมวดอาหารสัตว์ ลดสูงสุด 4%

2.กลุ่มบริการ 140,130 รายการ ลดสูงสุด 69% ศูนย์บริการรถยนต์ ลดสูงสุด 50% บริการทางการแพทย์ ลดสูงสุด 20% ขนส่ง ลดสูงสุด 69%

3.กลุ่มค้าออนไลน์ ลดสูงสุด 80% สิ่งอาหาร ลดสูงสุด 60% E-commerce ลดสูงสุด 80%

โครงการลดราคาสินค้าในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนไปได้ประมาณ 2-3 พันล้านบาท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชน แบบ Quick Win และช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปลายปี และหลังจากนั้นกระทรวงพาณิชย์จะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง แต่จะพยายามตรึงราคาสินค้าให้ได้มากที่สุด ภายใต้เงื่อนไขความเป็นจริง สร้างสมดุลให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ในลักษณะ Win-win ทั้งประชาชนผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ประกอบการไม่ว่าจะรายเล็กหรือรายใหญ่

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนยินดีให้ความร่วมมือในการลดค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่ในการลดราคาสินค้าต้องลดราคาทั้งห่วงโซ่ ไม่ใช่ลดแค่ในช่วงของผู้ผลิตสินค้า ยังต้องลดทั้งในช่วงของการขนส่ง ช่วงของค้าปลีกหรือผู้จัดจำหน่ายด้วย

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สมาคมกังวลใจว่าตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.66 จะมีโครงการ หรือมาตรการใดมากระตุ้นกำลังซื้อประชาชน แต่เป็นการดีที่กระทรวงพาณิชย์จัดมหกรรมลดราคาสินค้า ลดค่าครองชีพประชาชน ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการค้าให้กลับมาคึกคักได้

กรมชลฯเก็บน้ำปลายฝน เตรียมพร้อมรับมือฤดูแล้ง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 45,239 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุอ่างฯรวมกัน เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 10,825 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุอ่างฯ

ทั้งนี้ จากสถานการณ์เอลนีโญ ที่ยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มส่งผลยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นปี 2567 จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก อาจเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และด้านการเกษตรประเภทไม่ขึ้นต้นเท่านั้น จึงได้กำชับไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำด้วยความประณีต ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตาม 12 มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 และ 3 มาตรการรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอความร่วมมือเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปีรอบแรก และเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ ให้งดทำนาปีต่อเนื่อง ตลอดจนขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด ช่วยกันเก็บกักน้ำไว้สำรองใช้ให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้น